



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๗๖๒

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๑๐๐.๑/๒๗๓๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  
๒.แผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในระบบ MOE Safety Center  
๓.แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายพื้นที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารสถานที่ของหน่วยงานหรือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแจ้งแนวทางการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

๑. ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ เช่น จัดอาสาในการช่วยขนย้ายสิ่งของ การจัดเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สถานศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มีผลกระทบอย่างเร่งด่วน

๒. แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม รายงานข้อมูลผลกระทบและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องมายังกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านช่องทาง Platform ของระบบ MOE Safety Center และรายงานไปยังต้นสังกัดอีกทางหนึ่งด้วย

๓. กรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา ที่จะต้องได้รับการบรรเทาความเสียหายอย่างเร่งด่วน และมีจำนวนมูลค่าความเสียหายไม่มากนัก เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและไม่กระทบกับผู้เรียนนั้น ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด (สพฐ. สอศ. สกร. สข.) เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

๔. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดำเนินการในกรณีที่ดำเนินการตามข้อ ๓ แล้ว หน่วยงานหรือสถานศึกษา ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัดหรือจังหวัด ซึ่งหน่วยงานหรือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติรุนแรงหรือมีประกาศภัยพิบัติจังหวัด จะต้องส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำคำขอของงบประมาณ (งบกลาง) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กิ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๒ และขอให้ต้นสังกัดรวบรวมจัดส่งข้อมูลให้กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมจัดส่งสำนักงานงบประมาณต่อไป

ในการ...

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด  
ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>